

Công tác bình ổn thị trường đi vào nền nếp

Theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh dịp cuối năm để chủ động đưa ra phương án hoặc đề xuất với tỉnh biện pháp bảo đảm cân đối cung, cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, tăng giá là một trong những hoạt động đã đi vào nền nếp từ nhiều năm nay của Sở Công Thương mỗi dịp tết đến, xuân về.

Ông Phạm Ngọc Kế, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, những năm qua, Sở đã theo dõi sát diễn biến thị trường và có giải pháp chỉ đạo kịp thời các đơn vị bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Tổ chức tốt hệ thống phân phối, bảo đảm thông suốt từ sản xuất đến tiêu dùng, có giải pháp tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, tham gia bình ổn giá, chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân với giá cả hợp lý, chất lượng tốt, chủ động có biện pháp điều tiết kịp thời trên phạm vi toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị

trường tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, "găm" hàng, thủ đoạn gian lận đo lường, đóng gói để tăng giá nhằm trục lợi bất chính trong dịp cuối năm. Mặt dù tết Nguyên đán Mậu Tuất là năm thứ ba tính không thực hiện cơ chế tài chính hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân vay vốn để mua hàng bình ổn với lãi suất 0% mà khuyến khích các thương nhân, thương hiệu có uy tín, năng lực tài chính tốt đăng ký tham gia chương trình, không vay vốn từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, chủ động chuẩn bị nguồn vốn, nguồn hàng để

thực hiện chương trình một cách tự nguyện. Chương trình đã tạo được tâm lý tốt trong cộng đồng dân cư, có sức lan tỏa rộng, hạn chế được hiện tượng "găm" hàng để tăng giá quá mức đối với một số mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh. Do vậy, trong những ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán giá cả những mặt hàng thiết yếu trên thị trường không có biến động lớn. Theo kế hoạch, chương trình bình ổn thị trường dịp tết năm nay được kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ ngày 2/1 đến ngày 1/4/2018. Các mặt hàng bình ổn gồm: thóc, gạo, đường ăn, thực phẩm chế biến, thực phẩm đông lạnh, dầu ăn, nước mắm, mì chính. Các tổ chức, cá nhân tham gia



Mặt hàng dầu ăn luôn bảo đảm ổn định giá cả trong dịp tết.

chương trình phải niêm yết giá và bán hàng theo đúng giá niêm yết tại các điểm bán hàng đã đăng ký đồng thời cam kết không tăng giá trong thời gian tham gia chương trình nếu giá thị trường biến động tăng đến 10%. Trường hợp thị trường có biến động tăng giá trên 10% thì tổ chức, cá nhân được điều chỉnh tăng giá bán nhưng bảo đảm thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân cũng phải chịu sự giám sát, kiểm tra của các sở, ngành liên quan trong thời gian tham gia chương trình.

Với những yêu cầu trên, chương trình bình ổn thị trường dịp tết năm nay đã có 11 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia ở 24 điểm trên toàn tỉnh, trong đó 21 điểm cố định, 3 điểm lưu động. Đặc biệt, Sở Công Thương sẽ bố trí 16 gian hàng bình ổn tại hội chợ xuân để phục vụ đồng bào người tiêu dùng tới tham quan, mua sắm. Đây cũng là một trong những chương trình nhằm tăng cường gắn kết việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình bình ổn thị trường, giá cả, các hoạt động kết nối cung

cầu gắn với thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm, doanh nghiệp Việt. Ông Phạm Ngọc Kế cho biết thêm: Tại các điểm bán hàng bình ổn giá đều được treo băng rôn của chương trình để người tiêu dùng nhận biết khi mua sắm. Cùng với đó, các điểm bán sẽ phân bổ đồng đều ở tất cả các huyện, trong đó điểm bán lớn nhất sẽ được bố trí tại hội chợ xuân thành phố Thái Bình.

THU THỦY

Vũ Thư Vụ đông thắng lợi

Mặc dù việc sản xuất đầu mùa gặp nhiều khó khăn do các yếu tố thời tiết song nông dân Vũ Thư vẫn gieo trồng được 5.100ha cây màu vụ đông. Đến nay, bà con đã thu hoạch được 90% diện tích. Hầu hết các loại cây màu vụ đông năm nay được mùa, được giá, cho giá trị cao hơn năm ngoài, tạo

niềm tin, phấn khởi cho bà con. Mặc cho tiết trời giá rét, trên cánh đồng thôn Giản Nghị, xã Song An, nông dân vẫn hằng say thu hoạch khoai tây, đậu cô-ve, cà chua; những chiếc xe ô tô tải nhỏ, xe máy của thương lái chờ sẵn đợi nhập hàng. Bà Nguyễn Thị Yên cho biết: Gia đình tôi trồng gần

5 sào cây màu vụ đông các loại, trong đó có 3 sào khoai tây, gần 2 sào đậu cô-ve, rau màu khác. Đậu cô-ve đầu vụ có giá 30.000 đồng/kg, hiện tại khoảng 10.000 đồng/kg, tính trung bình đậu cô-ve và rau màu cho thu nhập khoảng 3 triệu đồng/sào. Khoai tây trà sớm của gia đình tôi năm nay rất đẹp, năng suất đạt khoảng 5 tạ/sào, bán giá 8.500 đồng/kg ngay tại ruộng, trừ chi phí đầu tư tôi thu lãi 2,5 triệu đồng/sào. Như vậy, tổng thu nhập từ vụ đông năm nay của gia đình tôi được hơn chục triệu đồng, sản xuất đầu vụ khó khăn, không ngờ

cuối vụ lại có thu nhập tốt như vậy, tôi phấn khởi lắm... Ông Nguyễn Văn Kiểm, Giám đốc HTXNN xã Song An cho biết: Vụ đông năm 2017, ngay sau khi bà con vùi tiến hành gieo trồng cây màu ư ăm thì đợt mưa ồng đầu vụ làm hỏng hẳn 28,6ha cây các loại. Với sự vào cuộc, đồng viên, hỗ trợ kịp thời của tỉnh, huyện và địa phương, nông dân Song An đã khắc phục mưa ồng, gieo trồng mới 141ha cây màu các loại. Nhìn chung, sau khó khăn ban đầu, vụ đông khá thuận lợi, các loại cây trồng cho năng suất khá cao, giá bán trung bình cũng cao hơn so với mọi năm.

Sau thiết hại toàn bộ diện tích rau vụ đông ư ằm ở lứa đầu tiên do mưa ồng, nông dân Hồng Phong quyết tâm gieo trồng lại lứa rau thứ hai. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Tổng diện tích cây màu vụ đông của xã năm nay đạt 522ha. Xã duy trì việc ký hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm rau vụ đông, vì vậy bà con sản xuất khá thuận lợi. Trừ chi phí, nông dân vẫn cảm thấy tổng thu từ 6 - 7 triệu đồng/sào rau vụ đông. Ước tính, vụ đông mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân Hồng Phong.

Ông Đỗ Văn Đổng, Phó



Gia đình bà Nguyễn Thị Yên thu hoạch khoai tây sớm.

Thoát nghèo nhờ nuôi cá rô phi



(nongnghiep.vn) Từ nguồn vốn 300 triệu đồng của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), dự án nuôi cá rô phi được xã Hồng Tiến (Kiến Xương) triển khai từ tháng 7 - 11/2017 cho hiệu quả cao, giúp các hộ tham gia dự án thoát nghèo, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp tại địa phương.

Gần đây, người dân Hồng Tiến đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả kết hợp tận dụng triệt để mặt nước ao hồ và bãi bồi ven sông để nuôi các loại thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Dẫn chúng tôi đi tham quan các mô hình nuôi cá rô phi, ông Cao Hải Đường, Phó Chủ nhiệm HTX Thủy sản Hồng Tiến phấn khởi: Mô hình nuôi cá rô phi tại địa phương đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, nhiều gia đình đã thoát nghèo nhờ loại cá này.

Tại xã Hồng Tiến, đi đâu trong phong trào nuôi cá nước ngọt, đặc biệt là mô hình nuôi cá rô phi phải kể đến gia đình ông Hoàng Văn Phiệt (thôn Nam Tiến). Từ một nông dân nghèo, nay ông đã trở thành triệu phú. Nhận thấy mô hình nuôi trồng thủy sản thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, ông Phiệt đã quyết định chuyển đổi gần 10.000m² diện tích cấy lúa kém hiệu quả và diện tích vùng đất bãi ven sông gia đình ông để quy hoạch đào ao nuôi cá. Thời gian đầu, gia đình ông nuôi các loại cá truyền thống như trôi, trắm, chép, mỗi năm thu hoạch được 2 vụ nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình là bao. "Cá truyền thống sức đề kháng kém, thường xuyên dịch bệnh nên không đem lại hiệu quả kinh tế cho lắm" - ông Phiệt bộc bạch. Được sự giúp đỡ của HTX Thủy sản Hồng Tiến, từ con giống, với bộ kỹ thuật cho đến tham gia các lớp tập huấn, ông đã chuyển sang mô hình nuôi cá rô phi, một loại cá có sức đề kháng tốt, phát triển nhanh, ít dịch bệnh. Ông Phiệt cho biết: Được HTX Thủy sản Hồng Tiến hỗ trợ 2.900 con cá rô phi giống, tôi đã thả tất cả và thả xen kẽ thêm một ít cá truyền thống. Hàng tháng cũng có cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra thực ăn, nguồn nước, môi trường... xem có bảo đảm vệ sinh môi trường không.



Mô hình nuôi cá rô phi của gia đình ông Phiệt.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn cá rô phi lớn nhanh như thổi, ít dịch bệnh. Đến thời kỳ thu hoạch, con to có trọng lượng khoảng 1,5kg, con nhỏ nhất cũng dao động từ 8 - 9 lạng. Theo ông Phiệt, với mô hình nuôi cá rô phi đơn tính, ông thu hoạch được hơn 3 tấn cá, với giá bán từ 35.000 - 37.000 đồng/kg ông thu về hàng chục triệu đồng. Là một trong những hộ nghèo của xã, bà Phạm Thị Là (thôn Nam Tiến) được HTX Thủy sản Hồng Tiến hỗ trợ cá giống, với bộ kỹ thuật và mời tham gia các lớp tập huấn. Sau khi có kiến thức cơ bản, bà quyết định chỉ nuôi cá rô phi đơn tính. Vụ thu hoạch vừa qua gia đình bà thu hoạch được gần 3 tấn cá rô phi, sau khi trừ tất cả chi phí còn thu lãi khoảng 30 triệu đồng. Theo bà Là, so với các loại cá truyền thống khác, cá rô phi có sức đề kháng tốt, ít xảy ra dịch bệnh, giá cả không bấp bênh, đầu ra không bị "tắc". Ngoài ra, cá cho năng suất cao, thu nhập ổn định, thịt thơm và chắc... "Nuôi cá rô phi không tốn nhiều thời gian chăm sóc, thức ăn đơn giản, năng suất lại cao, thu nhập ổn định. Nhờ mô hình cá rô phi mà gia đình tôi mới thoát khỏi diện hộ nghèo" - bà Là khẳng định.

QUYNH LƯU

ĐÔNG MINH Giữ môi trường xanh, sạch

Về xã nông thôn mới Đông Minh (Tiền Hải) ai cũng ấn tượng trước sự đổi thay của làng quê nơi đây qua các công trình phúc lợi khang trang, những con đường mới thông thoáng, các khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Văn Hùng cho biết: Xác định công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã tích cực vào cuộc, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp BVMT. UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn cùng vào cuộc vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động BVMT; phân công cán bộ phụ trách các thôn, xóm và có quy chế về BVMT phù hợp với thực tế. Sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong xã, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ được giao vai trò chủ đạo đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia

dân cư đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều mà ai cũng nhận thấy khi đến Đông Minh những ngày này là diện mạo nông thôn ở đây đã có nhiều thay đổi. Đường làng ngõ xóm phong quang sạch sẽ, không khí trong lành, không còn tình trạng người dân xả thải rác bừa bãi ra môi trường. Đông Minh hiện có 5 thôn với gần 9.500 nhân khẩu, ước tính mỗi ngày có khoảng 3 tấn rác thải sinh hoạt và rác thải thủy hải sản thải ra môi trường. Với lượng rác lớn nên công tác thu gom, xử lý rác thải được chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Năm 2015, xã đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt với diện tích 3.200m². Theo quy

trình thì lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày sẽ được thu gom, vận chuyển về khu tập kết của lò đốt nhằm tránh hiện tượng rác thải phát tán gây ô nhiễm môi trường. Tổ thu gom rác của xã gồm 3 thành viên, trong đó 1 lái xe ô tô và 2 nhân viên, thu gom rác thải 2 ngày/lần, vận chuyển ra bãi rác tập trung. Hàng ngày, tổ đốt rác thải sinh hoạt gồm 4 thành viên tiến hành phân loại rác, phơi và đốt. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Thị Kim Thoa chia sẻ: Là xã biển nổi tiếng với khu du lịch biển Đổng Châu và nghề nuôi trồng thủy hải sản phát triển mạnh nên ngoài rác thải sinh hoạt, lượng rác thải thủy hải sản phát sinh lớn, chủ yếu là vỏ ngao, khoảng 6 tạ/ngày.

Trước thực trạng người dân, các hộ kinh doanh và nuôi ngao để lẫn rác thải sinh hoạt cùng rác thải thủy hải sản, gây khó cho việc phân loại của tổ thu gom nên Hội đã tổ chức làm điểm tại thôn Thanh Lâm về phân loại rác thải tại nguồn. 100% hộ dân được xã hỗ trợ thùng đựng rác để phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình. Theo đó, rác thải hữu cơ chôn lấp tại vườn nhà, rác thải vô cơ thu gom, đốt tại lò đốt rác thải sinh hoạt còn vỏ hải sản đựng vào túi nilon riêng và được chôn lấp tại khu xử lý rác thải tập trung. Sau 2 tháng triển khai thí điểm, trên 95% số hộ trong thôn Thanh Lâm đã thực hiện tốt công tác phân loại rác tại nguồn, lượng rác thải sinh hoạt giảm khoảng 30 - 40%. Bà Nguyễn Thị Hằng, thôn Thanh Lâm phấn khởi cho biết: Làng xóm có sạch đẹp thì môi trường sống mới bảo đảm sức khỏe. Đây không phải là việc làm của thôn, của xã mà là trách

nhiệm mà mỗi người dân nên làm. Vì vậy, các gia đình rất tích cực hưởng ứng việc phân loại rác tại nguồn và tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Thời gian tới, để công

tác BVMT được thực hiện tốt hơn nữa, Đông Minh duy trì công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thường xuyên, liên tục. Đây mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc vệ sinh môi trường trong sinh

hoạt, chăn nuôi và ở nơi công cộng nhằm cải thiện môi trường sống bền vững; biểu dương những mô hình làm tốt công tác thu gom, xử lý chất thải tại thôn.

ĐỨC DỪNG



Rác thải sinh hoạt được phân loại trước khi đưa vào lò đốt.